

ปฏิทินกิจกรรม วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ARITC_KM DAY”
โครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยการเชื่อมโยงนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นำวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มาสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการผลักดันให้บุคลากรนำหลักการของการจัดการความรู้ (KM) มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) โดยกระบวนการถ่ายทอดผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรม การลงมือปฏิบัติ รวมถึงระบบพี่เลี้ยง มากลั่นกรองความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคลากรให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) ในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานผ่านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรจากการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีบุคลากร อาจารย์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สะท้อนผลการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจและเห็นความสำคัญ ประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า นำมาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป จึงได้จัดโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ARITC_KM DAY” โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ตามหัวข้อเรื่อง ดังนี้

1. **“การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)”** ดำเนินกิจกรรมโดย สำนักงานผู้อำนวยการ
ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น.
2. **“การบริหารโครงการบริการวิชาการ”** ดำเนินกิจกรรมโดย ศูนย์วิทยบริการ
ในวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น.
3. **“การเขียนแบบฟอร์มการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”** ดำเนินกิจกรรมโดย สำนักงานผู้อำนวยการ
ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น.
4. **“การต่อยอดงานวิจัย (R2R) สู่การเผยแพร่บทความ”** ดำเนินกิจกรรมโดย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น.

โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรม กำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมและให้บุคลากรทุกคนของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความเหมาะสม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet ที่ลิงก์ meet.google.com/jkq-vhmg-yis เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน